

บริษัทซีเอ เทคโนโลยีแต่งตั้ง นิค ลิม เป็นรอง ประธานประจำภูมิภาคเอเชียใต้



บริษัทซีเอ เทคโนโลยีแต่งตั้ง นิค ลิม เป็นรองประธานประจำภูมิภาคเอเชียใต้

บริษัทซีเอเทคโนโลยีประกาศแต่งตั้ง นิค ลิม เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัท เพื่อดูแลกิจการในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยมีผลในทันทีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ในตำแหน่งใหม่นี้ นิค ลิม จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการเร่งขยายการเติบโตทางธุรกิจ เพิ่มยอดขาย เพิ่มขอบเขตการขายและสร้างเครือข่ายพาร์ทเนอร์ในภูมิภาคเอเชียใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคสำคัญในการเติบโตของบริษัทซีเอ เทคโนโลยี โดยผู้ภูมิภาคนี้จะประกอบด้วยประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทยอินโดนีเซียและชาติอื่นในประชาคมอาเซียน โดย นิค ลิม จะปฏิบัติภารกิจขึ้นตรงกับ เคนเน็ธ อารีดอนโด ประธานและผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น บริษัทซีเอ เทคโนโลยี

สำหรับประสบการณ์ในการทำงานนั้น นิค ลิม มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 20 ปีในธุรกิจไอที โดยล่าสุด เขาได้รับเขาได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัท BMC Software โดยเขาได้เคยผ่านดำรงตำแหน่งระดับสูง ที่เป็นผู้นำในด้านต่างๆ อาทิเช่น ผู้จัดการประจำประเทศสิงคโปร์และเป็นหัวหน้าทีมโซลูชันพิเศษประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมา ยาวนานกว่า 16 ปีในประวัติการทำงานร่วมกับบริษัท BMC Software ซึ่งก่อนหน้านั้น เขาได้เคยทำงาน กับบริษัท TMT Technology อีกด้วย

“ขณะนี้เราเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจภูมิภาคเอเชียใต้และเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ นิค ลิม ซึ่งเป็นมือเก๋าที่มีผลงานความสำเร็จ ในวงการมายาวนานเข้ามาร่วมทีมผู้บริหารระดับสูงของเรา” เคนเน็ธ อารีดอนโด ประธานและผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น บริษัทซีเอ เทคโนโลยี กล่าวพร้อมเสริมว่า ” นิค ลิม เขามีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในงานขายซอฟต์แวร์ระดับเอนเทอร์ไพรซ์ในตลาดชาติอาเซียน โดยมีผลงานที่น่าประทับใจ ในระดับทะเล่ป่าและสร้างทีมงานที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยสร้างสถานะความเป็นผู้นำตลาดของบริษัทซีเอ เทคโนโลยีในภูมิภาคนี้ต่อไป”

“ผมรู้สึกยินดีเช่นกันที่ได้มาร่วมงานกับบริษัทซีเอ เทคโนโลยีในช่วงเวลาสำคัญที่บริษัทกำลังสร้าง โซลูชันที่ทรงพลังสู่ตลาดหลายตัวและจะช่วยให้ลูกค้าผู้ใช้บริการสามารถรับมือกับทิศทางของเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเช่น DevOps และ Big data รวมทั้งก้าวสู่ความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจ แอปพลิคชันได้อีกด้วย ” นิค ลิม กล่าวพร้อมเสริมว่า “ผม

มุ่งมั่น ที่จะนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆและคุณค่าการใช้งานในระดับลึกให้ถึงมือลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเราในภูมิภาคเอเชียได้”

สำหรับประวัติการศึกษานั้น นิค ลิม สำเร็จการศึกษาด้านปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เกี่ยวกับ ซีเอ เทคโนโลยี

ซีเอ เทคโนโลยี (NASDAQ: CA) เป็นผู้จัดหาโซลูชันเพื่อการบริหารจัดการไอที ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการและรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของระบบไอทีที่ซับซ้อนเพื่อรองรับการให้บริการธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ทั้งนี้องค์กรต่างๆ ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และโซลูชันในกลุ่ม SaaS ของซีเอ เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและอัตลักษณ์ต่างๆ นับตั้งแต่ระดับดาต้าเซ็นเตอร์ไปจนถึงระบบคลาวด์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีเอ เทคโนโลยี ได้ที่ www.ca.com